

-สำเนา-

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร. ๑ (แม่สรอย)

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.๑ (แม่สรอย) ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ รายการ ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๙,๕๐๐.- (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องมาดูสถานที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กรณีไม่มาดูสถานที่ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กำหนดเสมือนกับผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ไปดูสถานที่ โดยให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการทำงาน ผู้รับจ้าง จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่ ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ new.forest.go.th/phrae หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๖๒-๙๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

กรณีให้บุคคลอื่นรับเอกสารสอบราคาจ้างหรือยื่นซองสอบราคาแทน จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม) ศฤงคาร ไชยเจริญ

(นายศฤงคาร ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

หมายเหตุ - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว